

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างความเสริมสุขภาพ (สสส.)

กิจกรรมการปลูกจิตสำนึกสร้างธรรมาภิบาลร่วมต่อต้านการทุจริต และพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

ผู้บริหาร สสส. ดร.สุปรีดา อุดุลยานนท์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้จัดการ สสส. นพ.ดร. ไพโรจน์ เสาน่วม และเจ้าหน้าที่ สสส. เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565



งบประมาณในการดำเนินงาน : ไม่ใช้งบประมาณ

การประกาศนโยบาย No gift policy

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนฯ นางเบญจมาภรณ์ ประกาศนโยบาย No gift policy ในกิจกรรม Sharing Day เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้มีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ป้องกันการทุจริต



งบประมาณในการดำเนินงาน : ไม่ใช้งบประมาณ

การเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ตามแนวทางที่กำหนดในพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

กิจกรรมส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม

ระหว่างวันที่ 29 - 31 มีนาคม 2566 ณ เดอะ ไลฟ์ รีสอร์ท บางแสน เป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ให้กับผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงาน สสส. ภายใต้คอนเซ็ปท์ “เดินทางสู่ปีที่ 22 ไปด้วยกัน CAR – Celebrate Appreciate Relation” ร่วมเฉลิมฉลองการเข้าสู่ปีที่ 22 ของ สสส. ร่วมชื่นชม/ยินดี และร่วมสร้างสัมพันธ์ที่ดีไปด้วยกัน โดยมีกิจกรรมที่สอดแทรกเรื่องการส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม ส่งเสริมให้พนักงานได้รู้จักตนเอง ทบทวนชีวิตและสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นในองค์กร นอกจากนี้ผู้จัดการกองทุน มอบนโยบายในการทำงานให้แก่เจ้าหน้าที่ โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรยึดมั่นในเรื่องของการซื่อสัตย์ สุจริต ต่อต้านการทุจริตในองค์กร



งบประมาณในการดำเนินงาน : 200,000 บาท

การสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร (Brand Expression) เกี่ยวกับนโยบายธรรมาภิบาลขององค์กร

การจัดทำคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของ สสส.

- 1) เพื่อประกาศนโยบายอันเป็นเจตนารมณ์ของ สสส. ในการจัดระบบและจัดการดำเนินงาน การบริหารจัดการ และการกำกับดูแลกิจการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
- 2) เพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่สำคัญในการดำเนินงานร่วมกับ สสส.
- 3) เพื่อกำหนดกลไกในการเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีใน สสส. รวมทั้งเป็นการวางรากฐานสำหรับการประเมินการบริหารจัดการที่ดีที่สามารถแสดงผลต่อสาธารณะได้
- 4) เพื่อให้การดำเนินงานของ สสส. ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายนอกและภายในได้อย่างสมดุล



งบประมาณในการดำเนินงาน : 100,000 บาท